



เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กำลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

พระสารีบุตร

พระสารีบุตรมีชื่อเดิมว่า "อุปติสสะ" เป็นบุตรของนางสารีและพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ตำบลนาลกะ วันหนึ่ง อุปติสสะและโกลิตะผู้เป็นสหาย ไปเที่ยวเล่นในงานรื่นเริงประจำปี เมื่อดูการละเล่นจึงเกิดความสลดใจถึงกิจกรรมเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งไร้สาระสิ้นดี หาประโยชน์มิได้ จึงพากันไปบวชในสำนักของสัจจเวฬุภุมฺมบุตร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเห็นว่าหาใช้ที่ตนค้นหาไม่ จึงตกลงแยกกันไปตามหาครูผู้สามารถสอนความจริงของโลก ให้ประจักษ์ได้อย่างแท้จริง

อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระว่า “ธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้า ตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับ แห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้”

อุปติสสะ ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงกราบลาพระเถระ แล้วนำธรรมะที่ได้รับฟังมาไปบอกเพื่อนสนิทคือ โกลิตะ จนได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกัน ทั้งสองจึงได้พาบริพาชก ๒๕๐ คน ไปฟังธรรม พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งหมด ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ท่านอุปติสสะมีชื่อเรียกใหม่ว่า “สารีบุตร” พระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ เพราะฟังพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับทิวฐิและเวทนาแก่ที่มณฑลบริพาชกผู้เป็นหลาน

ท่านพระสารีบุตรพิจารณาเห็นว่าอายุสังขารจวนจะสิ้นแล้ว พรารถนาจะไปโปรดมารดา เมื่อท่าน ไปถึงบ้านเดิมแล้ว ได้เกิดปิกขันทิกาพาธขึ้นในคิณนั้น ทำวจตุโลกบาลทั้งสี่ ทำวสัฏกะ และทำมหาพรหม ก็ได้เสด็จลงมาเข้าเยี่ยมท่านเป็นครั้งสุดท้าย มารดาได้เห็นเข้าจึงถามพระสารีบุตร เมื่อท่านตอบก็ทำให้ จิตของมารดาน้อมไปในทางพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรก็ได้เทศนาโปรดมารดา จนนางสารีได้บรรลุโสดาบัน พระสารีบุตรก็นิพพานในท้องที่ท่านเกิดในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองนั่นเอง

พระสารีบุตร เป็นพระภิกษุชาวอินเดีย ผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระโคตมพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพระภิกษุทั้งปวงในด้านสติปัญญา นอกจากนี้ พระสารีบุตรยังมีคุณธรรมในด้าน ความกตัญญู และการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาอีกด้วย จึงมีคำยกย่องภิกษุรูปนี้ว่าเป็น "ธรรมเสนาบดี" (แม่ทัพธรรม) คู่กับพระพุทธเจ้าที่เป็น "ธรรมราชา"

จัดทำโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คณอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กำลังพลของ ทอ.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ